

ลูกจ้างประจำ โรงเรียนสตรีรัตนบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายไพฑูรย์ เล็กเลิศ	ช่างไม้ ระดับ 3
2	นายจร เล็กเลิศ	ช่างไม้ ระดับ 4
3	นายสัญญา พันจันทิต	ช่างสี ระดับ 4

ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสตรีรัตนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ที่	ชื่อ - สกุล	สำนักงาน	งบประมาณ
1	นางสาวนพวรรณ อ้นวงศ์	การเงิน	สพฐ.(จนท.ธุรการ)
2	นางสาวมณฑาทิพย์ คงมีศรี	การเงิน	รายได้สถานศึกษา
3	นางสาวสุภาพรณ ศรุตวิมลพงศ์	การเงิน	รายได้สถานศึกษา
4	นางสาวทิพวรรณ มีพรรณ	พัสดุ	รายได้สถานศึกษา
5	นางสาวกานจนา พลารชุน	บุคลากร	รายได้สถานศึกษา
6	นางสาวอินยาภรณ์ พุกเพชร	ธุรการ	รายได้สถานศึกษา
7	นางสาวสุทธิกานต์ ยอดจิตร์	สารบรรณ	รายได้สถานศึกษา
8	นางสาววรานันท์ เวชกิจ	วิชาการ	รายได้สถานศึกษา
9	นายธนพิสิษฐ์ จงสุขศรี	ทะเบียน - วัตถุประสงค์	รายได้สถานศึกษา
10	นางสาวสุนิสา รัตนโท	ทะเบียน - วัตถุประสงค์	รายได้สถานศึกษา
11	นางสาวดวงใจ มีจันทร์	ประสานงาน (EP)	รายได้สถานศึกษา
12	นางสาวมัลลิกา พิทักษ์	ประสานงาน (EP)	รายได้สถานศึกษา
13	นายสุกฤษฎ์ แซ่ย่าง	เทคโนโลยี (EP)	รายได้สถานศึกษา
14	นายอาทิตย์ โพธิ์นิยม	ห้องสมุดโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)	รายได้สถานศึกษา
15	นางสาวสาริศา พงษ์เพชร	กิจการนักเรียน	รายได้สถานศึกษา
16	นางสาวทิพย์อัมพร บุปผา	ห้องบริหารทั่วไป	รายได้สถานศึกษา
17	นางสาววงศ์เดือน สวาทพร	เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล	รายได้สถานศึกษา
18	นายบัณฑิต จารุบุญย์	ห้องโสตน์ฯ	รายได้สถานศึกษา
19	นายชยปกรณ์ ศรีแสงเวช	ห้องโสตน์ฯ	รายได้สถานศึกษา
20	นายสมชาย จันทร์ใบเล็ก	โรเนียว (งานพิมพ์)	รายได้สถานศึกษา
21	นายปราโมทย์ บุญสุขนิกร	พนักงานขับรถยนต์	รายได้สถานศึกษา
22	นายกฤษดา ทองจับ	พนักงานขับรถยนต์	รายได้สถานศึกษา
23	นายพล ขอยอมกลาง	พนักงานขับรถยนต์	รายได้สถานศึกษา
24	นายภะกะ จุลเจือ	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
25	นางวิไล รัตนไพศาล	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
26	นายไชโย สาเทศ	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
27	นางสาวโสภี แสนมหาชัย	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
28	นายมีศักดิ์ รัตตะวัน	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
29	นางสาวสุรีย์ ทองเหมือน	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
30	นางสาวศิริวรรณ แซ่เจียม	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
31	นางสาวสุรีย์ โชติรพีพันธ์	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
32	นางพรรณิ สุวรรณเศรษฐ	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
33	นางสาวบุญพา ดัดแวง	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
34	นางสาวสุนีย์ หิรัญศิริ	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา
35	นายพิทักษ์ สุวรรณเศรษฐ	พนักงานบริการ	รายได้สถานศึกษา

รวม 35 คน